
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำฝำย 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2562 (คร้ังท่ี 1) 

วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2562   เวลำ 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำฝำย 

................................................................. 
 

ผู้มำประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายส ารอง   บุญเกิน ประธานสภาฯ อบต.นาฝาย ส ารอง   บุญเกิน  

2 นางสุมาลี   ชัยณเสนสุข รองประธานสภาฯ อบต.นาฝาย สุมาลี   ชัยณเสนสุข  

3 นายชูวิทย์  ธงภักดิ์ เลขานุการสภา อบต.นาฝาย ชูวิทย์  ธงภักดิ์  

4 นายชาญ     แสงทับทิม สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 1 - ขาดประชุม 

5 นายอนุสันต์  ตันสอน สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 1 อนุสันต ์ ตันสอน  

6 นายนัฏฐาพงศ์  ดีหลี สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 2 นัฏฐาพงศ ์ ดีหลี  

7 นายยุทธศักดิ์   คลังช านาญ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 3 ยุทธศักดิ์  คลังช านาญ  

8 นายราเคน  มีภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 3 ราเคน  มีภูมิ  

9 นางหนูซิม้   คงโพธิ์น้อย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 4 หนูซิ้ม   คงโพธิ์นอ้ย  

10 นายสง่า  อาจอาษา สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 5 สง่า      อาจอาษา  

11 นายชัยวัฒน์  บุญแฟง สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 5 ชัยวัฒน์  บุญแฟง  

12 นายอ้น  พรมศิริ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 6 อ้น  พรมศริิ  

13 นายสมาน  อาจกมล สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 6 สมาน  อาจกมล  

14 นายอภริักษ์   โพธิ์นาฝาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 7 - ลาประชุม 

15 นายนันทร   ฝาชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 7 นันทร   ฝาชัยภูมิ  

16 นายทองเพ็ชร   พิเศษฤทธิ์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 8 ทองเพ็ชร   พิเศษฤทธิ์  

17 นายวีนัส    ฝาชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 8 - ขาดประชุม 

18 นายชัชวาลย์   ปลื้มสุด สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 9 ชัชวาลย์   ปลื้มสุด  

19 ด.ต.มานิต    มีหมู่ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 10 มานิต    มีหมู่  

20 นายบุญเลิศ    เสาะสาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 10 บุญเลิศ    เสาะสาย  

21 นายทองไม   ฤทธิ์สิงห์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 12 ทองไม   ฤทธิ์สิงห์  

22 นายสุชาติ  กงชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 12 - ลาประชุม 

23 นายนคร   เสาะสาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 13 นคร   เสาะสาย  
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ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ  

24 นายหลอด   ดาบถ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 13 หลอด   ดาบถ  

25 นายรักชาติ  คุ้มกุดขมิน้ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 14 รักชาติ  คุ้มกุดขมิน้  

26 นายโกวิทย์  ปลืม้ชาติ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 14 โกวิทย์  ปลืม้ชาติ  

27 นายอุดม  หินชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 15 อุดม  หินชัยภูมิ  

28 นายวิรัตน์   ดเิรกศลิป์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 15 วิรัตน ์  ดเิรกศลิป์  

29 นายนิรตุิ   ไชยไธสง สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 16 นิรุติ   ไชยไธสง  

30 นางอังคณา  สีหาทน สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 16 อังคณา  สีหาทน  

31 นายพิเชษฐ  ไฝชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 17 - ขาดประชุม 

32 นายภูมิชนะ  สาทร สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 17 อนุการณ ์ สาทร   

33 นายสุนชัย     ฝาชัยภูมิ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 18 สุนชัย     ฝาชัยภูมิ   

34 นายณรงค์   งาคชสาร สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 18 ณรงค์   งาคชสาร  

35 นายพิชัย    โพธิ์นาฝาย สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 19 พิชัย    โพธิ์นาฝาย  

36 นายพิเชษฐ   อาจไพรวัลย์ สมาชิก อบต.นาฝาย หมูท่ี่ 19 - ลาประชุม 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสุวิทย์    ยืนชีวติ นายก อบต.นาฝาย สุวิทย์    ยืนชีวติ  

2 นางจันทนา   ก้านขุนทด รองนายก อบต.นาฝาย จันทนา   ก้านขุนทด  

3 นายชัชวาล    คลังช านาญ รองนายก อบต.นาฝาย ชัชวาล    คลังช านาญ  

4 นายปรัชญา  คุ้มกุดขมิ้น เลขานุการนายก อบต.นาฝาย ปรัชญา  คุ้มกุดขมิน้  

5 นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาฝาย กาญทิชา บ าขุนทด  

6 นายประเทือง   พรมลา รองปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาฝาย ประเทือง   พรมลา  

7 นางบังอร     วรรณพงษ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง บังอร     วรรณพงษ์  

8 นางสาวสุวรรณา  แดงสกุล หัวหนา้ส านักปลัด สุวรรณา  แดงสกุล  

9 นางสาววงสกุล  โคตรนาวัง ผูอ้ านวยการกองช่าง วงสกุล  โคตรนาวัง  

10 นางลัดดาวรรณ  ชัยมนตรา ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม ลัดดาวรรณ  ชัยมนตรา  

11 นายชาญชัย  สิมทิพลา ผู้อ านวยการกองสง่เสรมิการเกษตร ชาญชัย  สิมทิพลา  

12 นายรัฐวิทย์ ช านาญบริรักษ์ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ รัฐวิทย์ ช านาญบริรักษ์  

13 นางสาวปิยภรณ์   ทองชัยภูมิ ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ ปิยภรณ์   ทองชัยภูม ิ  

14 พ.จ.อ.ธีระยุทธ  แช่มช้อย เจ้าพนักงานป้องกันฯ ธีระยุทธ  แช่มช้อย  

15 นางสาวปิยะพรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป ปิยะพรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ ์  

16 นางสาวฐิตินันท์  มว่งเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฐิตินันท์  ม่วงเพชร  
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-ผูม้าประชุม            30   คน 

-ผูไ้ม่มาประชุม          6    คน    (ลาประชุม 3 คน , ขาดประชุม 3 คน)  

-ผูเ้ข้าร่วมประชุม      16    คน 

 

เริ่มประชุมเวลำ  09.00 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุม นายชูวิทย์ ธงภักดิ์ เลขานุการสภา อบต.นาฝาย ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาฝายเข้าหอ้งประชุม กล่าวรายละเอียดวาระการประชุมในเบือ้งตน้ให้ที่ประชุมทราบ 

และได้เชิญ นายส ารอง บุญเกิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 

และด าเนินการประชุม 

  ..............................................ประธานจุดเทียน  ธูป................................... 

ประธานสภา  -เรียนท่านนายก  ท่านรองนายก  ท่านเลขานกุารนายก ท่านปลัด 

ท่านรองปลัด ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 

และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา

ฝาย ในวันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย สมัยสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบยีบวำระที่  1 เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ทรำบ 

   1.1  ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำฝำย เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำ 

   องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำฝำย สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2562 

ประธานสภา                 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย สมัยสามัญ 

       สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยก าหนด

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562 ถึงวันที่ 

15 กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดระยะเวลา 15 วัน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และ

ตามระเบียบข้อ 20 ข้อ 21 และ ข้อ 22 แหง่ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาฝาย สมัยสามัญ สมัยที ่1 ประจ าปี 2562 วันที ่1-15 กุมภาพันธ์ 2562 
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    จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม พ.ศ.2562 

         ส ารอง  บุญเกิน 

               (นายส ารอง  บุญเกิน) 

           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 

ที่ประชุม -รับทราบ 

   1.2  แนะน ำข้ำรำชกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่  

ประธานสภา       (1) นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 

นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด   -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา 

 (ปลัด อบต.นาฝาย)  ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขา ท่านรองปลัด ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

และหัวหน้าส่วนราชการผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ย้ายมาจาก อบต.ซับสีทอง บ้านอยู่ที่บ้าน

หว้ยหลัว ต าบลหนองนาแซง อ าเภอเมอืง จังหวัดชัยภูมิ  ประวัตสิ่วนตัว ตอนนีอ้ายุ 

47 ปี สถานภาพโสด มลีูก 2 คน ย้ายมาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ก็ขอฝากตัวกับ

ทางสภา อบต.นาฝาย ในเรื่องธรรมเนียมการปฏิบัติ ในบางเรื่องอาจจะยังไม่ทราบ 

ท่านสมาชิกทุกท่านก็สามารถแนะน าได้ ส่วนเรื่องการท างาน ก็ยินดีรับใช้พี่น้อง

ต าบลนาฝายทุกท่าน หากมีเรื่องหารือสอบถามก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาค่ะ 

เบอร์โทรศัพท์ 0929833646 เนื่องจากวันนีม้ีข้อราชการหลายเรื่องน าเสนอที่ 

 ประชุมเพื่อทราบและด าเนินการหลายเรื่อง ขอแนะน าตัวเพียงเท่านี้ก่อน หากมี

เรื่องใดทีส่งสัยจะสอบถามก็สามารถมาสอบถามได้นะคะ ขอบคุณท่านประธานค่ะ 

ประธานสภา       ขอบคุณท่านปลัดครับ ในนามของประธานสภาและงานกิจการสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลนาฝาย มีความยินดทีี่ได้รว่มงานกับท่านปลัดอีกครั้งหนึ่งครับ  

ขอบคุณครับ 

        (2) พ.จ.อ.ธีระยุทธ  แช่มช้อย  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยช านาญงาน  

ประธานสภา      และอีกท่านหนึ่ง คือ พ.จ.อ.ธีระยุทธ  แช่มช้อย  ต าแหนง่ เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ขอเชญิแนะน าตัวต่อที่ประชุมครับ 

พ.จ.อ.ธีระยุทธ แช่มช้อย    -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา ท่านนายก 

(เจา้พนักงานปอ้งกันฯ)  ท่านรองนายก ท่านเลขา ท่านปลัด ท่านรองปลัด ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

 ขออนุญาตรายงานตัวอย่างเป็นทางการครับ ผม พ.จ.อ.ธีระยุทธ แช่มช้อย ย้ายมา

จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม  อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  ชื่อเล่น ต่อ  
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 หรอืจะเรียก จ่าต่อ ก็ได้ครับ อยู่บ้านหว้ยชัน รู้สกึดีใจที่ได้กลับมารับใช้พี่น้องบ้าน

เกิดตัวเอง ขออนุญาตรายงานตัวแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา      ขอบคุณพันจ่าเอกธีระยุทธ แช่มช้อย ที่ได้มาร่วมงานกับสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาฝาย ล าดับต่อไปคือ  

1.3  แจ้งข้ำรำชกำรที่ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งที่อื่น 

      (1) นางนันทพร  ทัพเจริญ   ผูช่้วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  สอบบรรจุได้ 

 เข้ารับราชการ สังกัด สพฐ. เมื่อวันที่  11 มกราคม  2562  

และ (2) นายสุรเดช  ทินหนองแวง  เจ้าพนักงานพัสดุฯ  ย้ายไปด ารงต าแหนง่ที่  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยไร่  อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562    

   1.4 สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำฝำย ขออนุญำตลำกำรประชุม 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำฝำย  

ประธานสภา      -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย ที่ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วม

การประชุมได้ และขออนุญาตลาประชุม จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายอภริักษ์  โพธิ์นาฝาย ส.อบต. หมู่ที่ 7 

    2. นายพิเชษฐ  อาจไพรวัลย์ ส.อบต. หมู่ที่ 19 

    3. นายสุชาติ   กงชัยภูมิ  ส.อบต. หมู่ที่ 12 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ประธานสภา      -อีกเรื่องหนึ่งคือ ตามที่ทางศาลจังหวัดชัยภูมิ ได้มาขอมตทิี่ประชุมสภาของเรา 

 เพื่อก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดชัยภูมิ กระทรวงยุติธรรมได้ท าหนังสือมอบพืน้ที่ที่

ก่อสร้างใหผู้ร้ับเหมา และในวันนีท้างที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ผูร้ับเหมา และเจ้าหน้าที่ศาล 

จะมาชี้แนวเขตที่จะก่อสร้างศาลจังหวัดชัยภูมิ โดยจะท าหนังสือมาถึงนายกอีกครั้ง 

ว่าจะทาง อบต.จะใหท้างศาลถมที่ดินตรงไหนบ้าง ในวันนีข้อแจ้งคร่าวๆ ก่อนครับ 

ระเบียบวำระที่ 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภา  มีรายงานการประชุม 2 ครั้ง ที่ตอ้งรับรองรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจและเซ็นก ากับเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาได้

ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง หากจะแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความใด ขอเชิญได้ครับ  

      1. รายงานการประชุมสภา อบต.นาฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2561 

 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 

  2. รายงานการประชุมสภา อบต.นาฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2561  

 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  
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ประธานสภา  -ขอเชญิท่านสมาน อาจกมล ครับ 

นายสมาน อาจกมล  -เรียนท่านประธานสภา ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 

(ส.อบต.หมู่ที่ 6) ส่วนต าบลนาฝาย สมัยวิสามัย สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 1 หนา้ที่ 11  

 นายสมาน อาจกมล ส.อบต.หมูท่ี่ 3 แก้ไขเป็น หมู่ที่ 6 ครับ  

ประธานสภา  -สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครับ / หากไม่มีแก้ไขแล้ว  

  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  

   (1) สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

  ต าบลนาฝาย สมัยวิสามัย สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     27  คน    

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน    (ประธานสภา, รองประธานสภา, เลขานุการสภา) 

   (2) สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

  ต าบลนาฝาย สมัยวิสามัย สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 ครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 

2561 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ     27  คน    

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน    (ประธานสภา, รองประธานสภา, เลขานุการสภา) 

ระเบียบวำระที่ 3 กระทู้ถำม 

   - ไม่มี- 

ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1  ญัตติก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ  ประจ ำปี 2562 

(1) ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2562 

ประธานสภา  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุม

สามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ 

 แตล่ะสมัย ในปีนัน้ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ 

 สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป   

  ขอปรึกษาท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ว่าจะก าหนดจ านวนสมัยประชุมกี่สมัย

อย่างไร ขอเรียนปรึกษาครับ 
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นายชัชวาลย์ ปลื้มสุด -เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ  

(ส.อบต.หมู่ที่ 9) ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมคิดว่าเราเคยปฏิบัติตลอดมา 4 สมัยแล้ว 

 ผมเห็นว่าเหมาะสมแลว้ครับ จะได้เจอกันบ่อยๆ เพราะบางเดือนก็ไม่ได้ประชุม

ประจ าเดือนครับ 

นายสุนชัย ฝาชัยภูมิ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ คณะผูบ้ริหาร  

(ส.อบต.หมู่ที่ 18) เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระประชุมเรื่องก าหนดสมัยประชุม จะ 

 เสนอเหมอืนเดิมหรอืเปลี่ยน ตามที่เราเคยปฏิบัติกันมา ผมอยากใหก้ าหนด

เหมือนเดิม  

 ผมขอขอบคุณท่านเลขาสภา ส าหรับการบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมาท่านบันทึกถ้อยค า 

 ได้เหมาะสมมากครับ 

นายอุดม  หินชัยภูมิ -กราบเรยีนท่านประธานสภา คณะผูบ้ริหาร ท่านปลัด สมาชิกผูท้รงเกียรติทกุท่าน 

(ส.อบต.หมู่ที่ 15)  หัวหนา้ส่วนทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ผูเ้ข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน กระผม  

 นายอุดม หนิชัยภูม ิส.อบต.หมูท่ี่ 15 ส าหรับระเบียบวาระการประชุมนี้ ผมขอ 

 สนับสนุนท่านชัชวาล ปลื้มสุด ครับ ให้ก าหนดตามแบบเดิม เพราะเราได้คิดมา 

 ดีแลว้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -ส าหรับในการประชุมในปีที่ผ่านมา ได้ก าหนดสมัยประชุม จ านวน 4 สมัย 

 ได้แก่   1.   สมัยสามัญที่ หนึ่ง ก าหนดประชุมวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์  

2. สมัยสามัญที่ สอง ก าหนดประชุมวันที่ 1 – 15 เมษายน  

3. สมัยสามัญที่ สาม ก าหนดประชุมวันที่ 1 – 15 สิงหาคม  

4. สมัยสามัญที่ สี่     ก าหนดประชุมวันที่ 1 – 15 กันยายน  

 มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกไหมครับ 

นายชัยวัฒน์ บุญแฟง  -เรียนท่านประธานสภา  ผม นายชัยวัฒน์ บุญแฟง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ไม่ทราบว่า 

(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  ท่านประธานสภาจะเอาวาระในวงเล็บหนึ่ง วงเล็บสอง วงเล็บสาม มาพิจารณา 

 พร้อมกัน หรือจะพิจารณาทีละอย่างครับ 

ประธานสภา  -ผมว่าจะเรียนปรึกษาท่านสมาชิกว่าจะพิจารณารวมกันทั้งสามวงเล็บ หรอืว่า

ทีละวงเล็บ ขอเรียนถามท่านสมาชิกครับ 

นายชัยวัฒน์ บุญแฟง  -เรียนท่านประธานสภา  ผมขอเสนอความคิดเห็น ในส่วนของวาระที่เป็นสมัย 

(ส.อบต.หมู่ที่ 5) ผมขอเสนอเหมือนเดิมคือ จ านวน 4 สมัย ส่วนการก าหนดว่าจะเริ่มสมัยก าหนดวัน 

 ผมขอใหม้ีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพราะว่าสมัยแรกคือ 1-15 กุมภาพันธ์ ที่ก าหนดไว้ 

แต่สมัยที่ 2 อยากใหเ้ป็นเดือนพฤษภาคม ส่วนสมัยที่สาม คือ 1-15 สิงหาคม สมัยที่ 4 

ควรเป็น 1-15 พฤศจกิายน  เหตุผลเพราะว่าเป็นการพิจาณาเกี่ยวกับแผน การแก้ไข
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หรือปรับปรุงแผน ส่วน ใหญ่จะเป็นเดือนพฤษภาคม ส่วนสมัยที่สามเป็นการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ส่วนสมัยที่สี่ เป็นการพิจารณาประเด็นต่างๆ ในรอบ

ปีงบประมาณ  

 

 ว่าด าเนินการอย่างไรบ้าง การตรวจสอบเงินเข้ามา ผมขอเสนออย่างนีเ้พราะว่า  

 ในสองปีที่ผ่านมา เราเสนอสมัยที่สี่เป็นเดือนกันยายนไว้ แตเ่ราไม่ได้ด าเนินการ

ประชุมเลย เพราะเดือนสิงหาคมและกันยายนเราจะพิจารณาข้อบัญญัติต่อเนื่องกัน  

 การเสนอต่อเนื่องกันแบบนีจ้ะเสียเวลา จึงอยากใหเ้ป็นเดือนพฤศจิกายน ผมขอเสนอ

เท่านีค้รับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -ขอบคุณมากครับ มสีมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ,  

 เชิญท่านชัชวาลย์ ปลื้มสุด ครับ 

นายชัชวาลย์ ปลื้มสุด -เรียนท่านประธานสภา  ขอบคุณท่านชัยวัฒน์ บุญแฟง  ที่แนะน าครับ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 9) แตใ่นเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ผมอยากใหก้ารประชุม 

 อยู่ในห้วงเดือนกันยายนเหมือนเดิม ตามที่ท่านชัยวัฒน์ บุญแฟง ได้พูดมาก็ถูกครับ  

 แตเ่ราก็สามารถเปิดสมัยวิสามัญได้ ส่วนในสมัยสามัญนั้น ผมอยากใหก้ าหนดไว้ 

 เหมอืนเดิม หรอืท่านสมาชิกว่าอย่างไรครับ ขอปรึกษาครับ 

ประธานสภา  -ขอสรุปในส่วนของท่านชัยวัฒน์ บุญแฟง ได้น าเสนอมาคือ สมัยสามัญ  

 สมัยที่สอง ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม, สมัยที่สามคือ 1-15 สิงหาคม และ 

 สมัยที่สี่ คอื 1-15 พฤศจกิายน   

  ส่วนของท่านชัชวาลย์ ปลื้มสุด  ได้น าเสนอมาคือ สมัยสามัญก าหนดไว้

เหมอืนปีที่ผ่านมาคือ สมัยที่สอง ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน, สมัยที่สาม คอื 1-15 

สิงหาคม  และสมัยที่สี่ คอื 1-15 กันยายน 

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

1. ตามที่ นายชัยวัฒน์ บุญแฟง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ได้เสนอสมัยประชุมสามัญ 

 ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

1) สมัยสามัญที่ หนึ่ง เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 

2) สมัยสามัญที่ สอง เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562 

3) สมัยสามัญที่ สาม เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 

4) สมัยสามัญที่ สี่     เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 พฤศจกิายน 2562 

  -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับท่านชัยวัฒน์ บุญแฟง  โปรดยกมอืครับ 

ทีป่ระชุม  - เห็นชอบ       1  คน   

   - ไม่เห็นชอบ   26 คน  

   - งดออกเสียง  3  คน     
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2.ตามที่ นายชัชวาลย์ ปลืม้สุด ส.อบต.หมูท่ี่ 9 ได้เสนอสมัยประชุมสามัญ 

 ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

5) สมัยสามัญที่ หนึ่ง เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 

6) สมัยสามัญที่ สอง เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 เมษายน 2562 

7) สมัยสามัญที่ สาม เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 

8) สมัยสามัญที่ สี่     เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 กันยายน 2562 

  -สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับท่านชัชวาลย์ ปลืม้สุด  โปรดยกมอืครับ 

ที่ประชุม  - เห็นชอบ      26  คน   

   - ไม่เห็นชอบ    1  คน  

   - งดออกเสียง  3  คน     

 

มติท่ีประชุม  - สรุปมตทิี่ประชุม  

1.  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 4 สมัย 

2. วันเริ่มตน้สมัยประชุม สามัญประจ าปี พ.ศ.2562 

 1) สมัยสามัญที่ สมัยทีห่นึ่ง เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 

 2) สมัยสามัญที่ สมัยที่สอง เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 เมษายน 2562 

 3) สมัยสามัญที่ สมัยทีส่าม เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 

 4) สมัยสามัญที่ สมัยทีส่ี่     เริ่มประชุมวันที่ 1 – 15 กันยายน 2562 

3. ระยะเวลาประชุมสภา สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2562 

   1) สมัยสามัญที่ หนึ่ง จ านวน 15 วัน 

2) สมัยสามัญที่ สอง จ านวน 15 วัน 

3) สมัยสามัญที่ สาม จ านวน 15 วัน 

4) สมัยสามัญที่ สี่    จ านวน 15 วัน 

 -หากท่านสมาชิกสภา เห็นชอบกับทั้งสามหัวข้อที่ได้สรุปมา โปรดยกมอืครับ  

   - เห็นชอบ      27  คน   

   - ไม่เห็นชอบ    -  คน  

   - งดออกเสียง  3  คน     

 4.2 ญัตติก ำหนดวันเริ่มประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปี 2563 

ประธานสภา      -ญัตติก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2563  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
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 พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 วันเริ่มสมัยประชุม

สามัญ 

 ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  

 ใหป้ระธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  

 

  จงึขอน าเรียนปรึกษาทีป่ระชุมในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก 

 ของปี 2563 และตามระเบียบใหก้ าหนดระยะเวลาประชุมในสมัยไม่เกิน 15 วัน 

ที่ประชุม -ได้ปรึกษาและเห็นพ้องใหก้ าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2563 

ประธานสภา -ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี และระยะเวลาประชุมสามัญ 

ประจ าปี สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 

       (1) วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 สมัยที่หนึ่ง  

เริ่มประชุม วันที่ 1–15  กุมภาพันธ์ 2563 

   (2) ระยะเวลาประชุม  จ านวน  15  วัน 

มติท่ีประชุม  -  เห็นชอบ      27  คน    

   -  ไม่เห็นชอบ    -  คน 

   -  งดออกเสียง  3  คน     

ระเบียบวำระที ่5 ผู้บริหำรแจ้งข้อรำชกำรและนโยบำยส ำคัญที่จังหวัดสั่งกำร 

ประธานสภา  -ส าหรับวาระนี ้ขอเชิญท่านนายกครับ 

นายสุวิทย์ ยืนชีวติ  -เรียนท่านประธานสภา ผมขอมอบตัวแทน ท่านผู้อ านวยการกองส่งเสริม  

(นายก อบต.นาฝาย) การเกษตร นายชาญชัย สิมทิพลา ได้ช้ีแจงนโยบายส าคัญจากจังหวัด เพื่อให้สภา

พิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

ครับ 

นายชาญชัย สิมทิพลา  -เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน 

(ผอ.กองส่งเสรมิการเกษตร) ขอน าเรียนปรึกษา และขออนุมัตเิพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562-2564 โดย

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 เรื่องที่ขอเพิ่มเตมิคือ “โครงการในน้ า

มีปลา ชาวประชามีสุข” ตามเอกสารที่ได้แจกใหทุ้กท่านไป ซึ่งโครงการนีเ้ป็น

นโยบายของทางจังหวัด และเป็นโครงการพระราชด าริ ซึ่งสามารถเพิ่มเติมได้โดย

เป็นอ านาจของนายก เสนอผ่านสภาท้องถิ่นอีกครั้ง โครงการนีเ้ป็นโครงการเร่งด่วน 

ส าหรับการด าเนินงานจะมีหลายระยะหรือเรียกอีกอย่างว่าเฟส ซึ่งเฟสแรก คือ  

 คิกออฟ (Kickoff) เราจะปล่อยปลาที่หนองสระแบง วัดรังษี บ้านนาฝาย ต าบลนาฝาย  
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 ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม

กิจกรรม และแตง่กายชุดผา้ไทย/เสือ้หมอ้ฮ่อมก็ได้ครับ มีประธานฝา่ยฆราวาสคือ 

ก านันต าบลนาฝาย ประธานฝ่ายสงฆ์ คือ เจ้าอาวาสวัดรังษี  ส่วนเฟสที่สอง จะ

ด าเนินการ 

 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันมาฆบูชา ในเฟสนี้อยากน าเรยีนปรึกษาว่า 

 

 

 วัดไหนมีสระน้ าของวัด เป็นเขตอภัยทาน โดยเราจะจัดซือ้พันธุ์ปลามาปล่อยในเขตวัด 

ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อวัดมาเพื่อน าพันธุ์ปลาไปปล่อยครับ  

ประธานสภา  -เชญิท่านสุนชัย ฝาชัยภูมิ ครับ 

นายสุนชัย ฝาชัยภูมิ -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ท่าน ผอ.กองเกษตร ได้ช้ีแจงมา ผมขอ  

(ส.อบต.หมู่ที่ 18) เสนอวัดดาวเรอืง ซึ่งพระอาจารย์ได้ประกาศเป็นเขตอภัยทานเรียบร้อยแลว้ครับ  

 ผมจงึอยากใหโ้ครงการนี้เข้าไปด าเนนิการในวัดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -เชญิท่านสมาน อาจกมล ครับ 

นายสมาน อาจกมล -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสมาน อาจกมล  ส.อบต.หมู่ที่ 6 

(ส.อบต.หมู่ที่ 6) ขออนุญาตแจ้ง หมู่ที่ 6 วัดป่ามงคลธรรม  เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีน้ าตลอดไม่เคยขาด 

 ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  -เชญิท่านชัชวาลย์ ปลื้มสุด ครับ 

นายชัชวาลย์ ปลื้มสุด -เรียนท่านประธานสภา เรื่องนี้ผมเคยปรึกษากับหัวหน้าชาญชัย มานานแล้วครับ 

(ส.อบต.หมู่ที่ 9) เรื่องพันธุ์ปลา ผมอยากใหเ้อามาปล่อย ถ้าจะเอามาปล่อยในบ่อที่ตดิกับ อบต. ได้ไหมครับ  

 น้ าในบ่อนัน้มตีลอดครับ แต่ไม่มพีันธุ์ปลามาปล่อย ผมขอเสนอใหเ้อามาบ่อนี้เพราะ 

 เป็นพื้นที่ของ อบต.นาฝาย ครับ 

นายชาญชัย สิมทิพลา  -เรียนท่านประธานสภา ผมขอน าเรียนว่า การด าเนินโครงการจะมี 3 เฟส ครับ 

(ผอ.กองส่งเสรมิการเกษตร) เฟสแรกคือ ที่ หนองสะแบง วัดรังษี หมู่ที่ 3, เฟสที่สอง คอื ในเขตวัดทุกหมู่บ้าน 

 ในต าบลนาฝาย  และเฟสที่สาม คอื จะด าเนนิการปล่อยปลาในบ่อน้ าสาธารณะ 

 ทุกหมู่บ้านในต าบลนาฝาย โดยจะด าเนินการในวันที่ 3 เมษายน 2562 ครับ ตามที่

ท่านชัชวาลย์ ปลืม้สุด ได้เสนอมา จะเป็นการด าเนินโครงการในระยะที่สามครับ  

 อยากขอชื่อวัดที่มสีระน้ า ที่จะด าเนินการในเฟสที่สองก่อนครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  -ที่ประชุมแจ้งรายชื่อวัดที่มีบ่อน้ าภายในบริเวณวัดในพืน้ที่ต าบลนาฝาย 

นายชาญชัย สิมทิพลา  -ผมขอสรุป ตามที่ได้สอบถามที่ประชุม วัดที่มบี่อน้ าภายในบริเวณวัด 
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(ผอ.กองส่งเสรมิการเกษตร) รวมทั้งสิน้ 11 วัด กิจกรรมนีจ้ะจัดขึน้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 

ผมจะจัดซื้อพันธุ์ปลาจากประมง แล้วจะเอามาไว้ที่ อบต. ใหแ้ตล่ะบ้านมารับ และ

ให้รายงานพิธีการที่ด าเนินการปล่อยพันธุ์ปลาในวัดตามที่แจง้มา แจง้ว่ามีคน

มาร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ ถ่ายรูปด าเนนิงานส่งมาทางไลน์ โดยจะแจง้รายละเอียดให้

ทราบอีกครั้งครับ ส่วนระยะต่อไปคือเฟสที่สาม จะด าเนินการทุกหมู่บ้านใน

สาธารณะทุกสระ ขอความร่วมมือใหทุ้กท่านเข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกายชุดไทย 

เวลา 09.00 น. ครับ 
 

 

  -และขอเสนอเพิ่มเติมเรื่องปรับแผน ขอเสนอให้สภาพิจารณาเรื่องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ.2562-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4), สภาฯ จะให้เพิ่มเติมไหมครับ 

นายนคร เสาะสาย -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เนื่องจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นวันมาฆบูชา 

(ส.อบต.หมู่ที่ 13) ชาวบ้านจะเข้าไปท าบุญที่วัดกันแต่เช้า ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากจะมารับปลาก่อน 1 วัน คือ 

 ช่วงเย็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เพราะช่วงเช้าจะได้ภาพคนมาร่วมท าบุญและมาร่วมกิจกรรม 

 ทีส่วยงาม ด้วยครับ  

ประธานสภา  -มีท่านอื่นอีกไหมครับ, ขอเชิญท่านปลัดครับ 

นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด    -กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ริหารทุกท่าน สมาชิกผูท้รงเกียรติ 

และ 

 (ปลัด อบต.นาฝาย)  หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชีแ้จงเพิ่มเติม 2 ประเด็นค่ะ ประเด็นแรก

คือ ตามที่ท่าน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ขอเสนอปรับปรุงแผน เพื่อขอมติที่ประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยนะคะ และประเด็นที่ 2 คือ ตามที่ท่าน ส.อบต. ได้

สอบถาม เรื่องการมารับพันธุ์ปลาก่อน 1 วัน เนื่องจากอากาศช่วงนีร้้อน ก็อยากให้

มารับในวันนั้นและน าไปปล่อยเลย จะพยายามไปรับปลาแต่เช้าเพื่อให้ทันกับพี่นอ้ง

ประชาชนที่ไปท าบุญที่วัด ใหป้ล่อยปลาร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ 

ประธานสภา  -เชญิท่านสุนชัย ฝาชัยภูมิ ครับ 

นายสุนชัย ฝาชัยภูมิ -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากแจ้งรายละเอียดใหท้่าน 

(ส.อบต.หมู่ที่ 18)  สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่านได้รับทราบว่า ส านักพุทธศาสนา ได้มาเปิดเป็นเขต 

อภัยทานเรียบร้อยแลว้ครับ และขอแจ้งอีกเรื่องคอื บ้านชอ่ระกา หมูท่ี่ 18 ได้เป็น 

หมูบ่้านน าเที่ยวเชงิวัฒนธรรม จึงอยากใหม้ีปลาไปปล่อยให้เกิดความสวยงามครับ 

ประธานสภา  -มสีมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ หากไม่มี ผมจะขอมติ 

ที่ประชุมครับ ตามที่กองส่งเสริมการเกษตรได้ขอเพิ่มเติมโครงการตามนโยบายเร่งด่วน

ของจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้น าเรียนต่อที่ประชุมแล้วว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ตอ้งด าเนิน 

“โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข” งบประมาณ 50,000 บาท  
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  -สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติม  

 (ฉบับที่ 4) “โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข” โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ      27  คน   

   - ไม่เห็นชอบ    -  คน  

   - งดออกเสียง  3  คน     

 
 

 
 

 

ประธานสภา  -เรียนเชญิผูอ้ านวยการกองคลัง น าเรียนชี้แจงต่อสมาชิกสภาที่ได้สอบถาม 

 เรื่องหนังสือรับรองการหักภาษีตามเอกสารที่ได้แจกใหส้มาชิกสภาทุกท่านครับ  

นางบังอร วรรณพงษ ์ -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านเลขานุการสภา  

(ผู้อ านวยการกองคลัง) ท่านคณะผูบ้ริหาร, สมาชิกผูท้รงเกียรติ, ปลัด อบต.นาฝาย, รองปลัด, ผอ.กอง  

  ทุกท่าน และพนักงานผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจกหนังสอื 

  รับรองภาษี คือ สมาชิกทุกท่านและเจา้พนักงานทุกคน ตามระเบียบฯ ทุกท่าน 

  ม ีหนา้ที่เสียภาษีให้กับรัฐบาล โดยเมื่อสิ้นปีของภาษี คือ วันที่ 31 ธันวาคม ทาง 

  กองคลังจะออกใบรับรองภาษี หัก ณ ที่จา่ย ท่านที่มีรายได้กับ อบต. จะออกให้ 

  ว่าปีนี้ท่านมรีายได้กับ อบต.เท่าไหร่ จะไปยื่นที่สรรพากรอ าเภอ ยื่นที่อนิเตอร์เน็ต 

  ที่บ้าน หรอืยื่นที่ อบต.ก็ได้ค่ะ เจ้าหน้าที่ในกองคลังจะด าเนินการให้ โดยให้ท่านน า 

  ส าเนาบัตรประชาชนมาด้วยค่ะ ทุกคนที่มีรายได้มีหนา้ที่ยื่นภาษี แต่ถ้ารายได้ไม่ถึง 

  ก็ไม่ต้องเสียภาษีค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาววงสกุล โคตรนาวัง -กราบเรยีนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรติทุกท่าน  ท่านคณะผูบ้ริหาร  

(ผู้อ านวยการกองช่าง) และหัวหน้าส่วนราชการทุกทา่น ดิฉัน นางสาววงสกลุ โคตรนาวัง ผูอ้ านวยการกองช่าง   

  ขออนุญาตน าเรียนเรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร โดยมีผลบังคับใช้ในพืน้ที่ต าบลนาฝาย 

  ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งในตอนนั้นได้ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ไปถึงผูน้ า 

  หมู่บ้าน  ให้ผูใ้หญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนในหมูบ่้านว่าต่อไปนีห้าก 

  ท่านใดจะการขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอน การย้าย การดัดแปรง 

  บ้านพักอาศัย ลานต่างๆ จะเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งพื้นที่ของ 

  ต าบลนาฝาย เป็นพืน้ที่ที่จังหวัดชัยภูมิประกาศเป็นกฎกระทรวง เป็นผังเมืองรวม  

  ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อยากใหทุ้กท่านช่วยประชาสัมพันธ์ 

  ให้ประชาชนในพื้นที่ท่านทราบด้วยนะคะ หากไม่มาขออนุญาต จะมีปัญหาเวลาไป 

  ขอบ้านเลขที่ ที่ว่าการอ าเภอ อ าเภอจะถามหาใบ อ.1 นั่นคือใบอนุญาตการก่อสร้าง 

  อาคาร  ถ้าไม่มีใบ อ.1 จะไม่สามารถออกเลขที่บ้านได้  
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    และอีกเรื่องคือ พรบ.ขุดดินถมดิน ตรงจุดนี้สมาชิกหลายๆ ท่าน 

อาจจะสงสัย 

  ขออ่านใจความสั้นๆ ใหท้่านทราบในมาตราที่ 17 ผูใ้ดประสงค์จะท า การขุดดินโดย 

  มีความลึกจากระดับพืน้ดินเกินสามเมตรหรอืมีพื้นทีป่ากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร  

  หรอืมีความลึกหรอืพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อ

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด มาตรา 26 ผูใ้ดประสงค์ 

  จะท า การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดนิต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง  

  และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน ้าเพียงพอที่จะไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน 

  แก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น ปัญหาเรื่องนีเ้กิดขึน้มาก เนื่องจากคนใหม่ 

  จะถมดินสูงขึน้ไปอีกเรื่อยๆ จึงได้มี พรบ.ตัวนีม้าก ากับดูแล จงึขอประชาสัมพันธ์เรื่องนี ้

 

  ใหท้่านสมาชิกได้รับทราบ ส าหรับกองช่างก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์เท่านีค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา  -ขอบคุณผูอ้ านวยการกองช่างที่ได้แจง้เรื่อง พรบ.ควบคุมอาคาร และ พรบ.ขุดดิน 

 ถมดิน  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ, ขอเชิญท่านปลัดครับ 

นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด    -กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 (ปลัด อบต.นาฝาย)  และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน  นางสาวกาญทิชา บ าขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วน 

  ต าบลนาฝาย  เนื่องจากวันที่ 25 มกราคม ท่านนายกได้มอบหมายให้ไปประชุมแทน  

  ที่จังหวัดร่วมกับท่านผูว้่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จึงน าเรียนใหส้มาชิก 

  ทุกท่านได้รับทราบพร้อมกัน  เรื่องที่ 1 คือ เรื่องบ้านสวยเมอืงสุข โครงการนีท้่านผูว้่าฯ  

  มีนโยบายให้ อบต.ทุกแห่ง ตัดหญ้า เก็บขยะ ในทางสาธารณะที่เป็นทางหลักของ อบต. 

  แต่ละแห่ง โดยทุกวันพุธที่สามของเดือน ใหทุ้ก อบต.ด าเนินกิจกรรมนี้ ซึ่งเดือนที่แล้ว  

  อบต.นาฝาย ได้ด าเนินกิจกรรมไปแลว้คือเส้นทางไปตาดโตน ซึ่งจะมีพนักงานของ อบต.  

  ร่วมกันท ากิจกรรม เนื่องจากรับนโยบายด่วนมาก็เลยด าเนินการไปก่อน และในเดือน 

  นีอ้ยากให้สมาชิกมาร่วมกิจกรรมกับ อบต. ด้วยค่ะ เพราะต้องรายงานจังหวัดใหท้ราบ 

  จะให้ ผอ.กองสาธารณสุข ประสานไปอีกครั้งค่ะ  เรื่องที่ 2 คือ วันที่ 5 พฤษภาคม  

  รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุด เป็นวันปราบดาภเิษกในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยทาง 

  ผูว้่าราชการทุกจังหวัดได้ถูกมอบหมายใหไ้ปหาแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนั้น ๆ  

  เรื่องที่ 3 คือ โครงการฝายมีชีวติ จังหวัดชัยภูมิเป็นต้นแบบการสร้างฝายมีชีวิต รัฐบาล 

  จึงก าหนดนโยบายอยากให้ทุกจังหวัดด าเนินกิจกรรมสร้างฝายมีชีวติเหมอืนจังหวัด 

  ชัยภูมิ ทางท่านผูว้่าฯ ได้ฝากขอบคุณมายังสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร ทุกองค์กรที่มสี่วนร่วม 

  อีกกิจกรรมหนึ่งคือ งานบุญเดือนหกเจ้าพ่อพญาแล ซึ่งในปีที่แล้วมีการร าถวายเจ้า 

  พ่อพญาแล รอบอนุสาวรีย ์ประมาณ 2 หมื่นคน ในปีนี้ท่านผูว้่าฯ มีนโยบายใหร้่วม 

  กิจกรรม ประมาณ 3 หมื่นคน ฝากประชาสัมพันธ์ส าหรับผูท้ี่อยากร่วมกิจกรรม  

  อีกเรื่องคือ การเตรยีมความพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 62 นี ้ทาง 
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  ราชการได้ก าชับมาให้ ข้าราชการ ลูกจา้งระจ า ข้าราชการการเมอืง 

ลูกจา้งของรัฐ  

  ใหว้างตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใหไ้ปหาเสียงผูส้มัครรับเลือกตั้งฯ เรื่องถัดไปคือ  

  การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ขอให้ส ารวจสัตว์เลีย้ง กองสาธารณสุขได้แจง้การ 

  ส ารวจไปแล้ว เพื่อจะได้จัดหาวัคซีนมาฉีดสุนัขและแมวใหเ้พียงพอ และสุดท้ายคือ  

  โครงการขับเคลื่อนรณรงค์แยกก่อนทิง้ คือ ทุกหมู่บ้านต้องมีธนาคารขยะ ใหค้ัดแยกขยะ 

  ก่อนทิง้ ต าบลนาฝายของเราคือ บ้านช่อระกา หมู่ที่ 18 เปน็หมู่บ้านต้นแบบ จัดท าเรื่อง 

  ธนาคารขยะ ซึ่งทางหมู่บ้านจะเชิญสมาชิกทุกท่านและผูบ้ริหารทุกท่านไปร่วมกิจกรรม 

  ก็ขอน าเรียนข้อราชการเพียงเท่านีค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภา   -ขอบคุณท่านปลัดที่น าเรียนรายละเอียดกิจกรรม รวมถึงข้อราชการต่างๆ  

  ใหท้ราบ   ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งอีกไหมครับ, เชญิท่านนายกครับ 
 

นายสุวิทย์  ยืนชีวติ    -กราบเรยีนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านคณะผู้บรหิาร ท่านเลขานุการ 

(นายก อบต.นาฝาย)  สภา ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านผูอ้ านวยการกอง  

  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุวิทย์ ยืนชีวติ 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย  ช่วงนีม้ีเรื่องโครงการของหลายๆ หมูบ่้าน  

  ที่ได้ท าเรื่องปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนฯ เข้ามา ส าหรับหมู่บ้านใดที่ตอ้งการเพิ่มเติมแผนฯ  

  ใหร้ีบเสนอเรื่องเข้ามาและมาประสานกับเจ้าหน้าที่วเิคราะหฯ์ ได้ครับ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา  -ส าหรับในวาระอื่นๆ ผมขอมอบใหร้องประธานสภา นางสุมาลี ชัยณเสนสุข 

ด าเนนิการต่อครับ  

นางสุมาลี ชัยณเสนสุข  -ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ , เชิญ อบต.นคร เสาะสาย คะ่ 

(รองประธานสภา) 

นายนคร  เสาะสาย -กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายนคร เสาะสาย ส.อบต.หมู่ที่ 13 

(ส.อบต.หมู่ที่ 13)  มีปัญหาที่จะปรึกษาหารือ เรื่องไฟสาธารณะพืน้ที่สระหงส์มีการช ารุดเนื่องจากฟ้าผ่า  

   ผมได้แจง้ อบต. และ อบต.ไดแ้จง้การไฟฟ้า ซึ่งได้มาซ่อมแล้ว แต่ตอนนีไ้ฟกเ็สียอกีแล้ว  

   ผมก็แจ้งไปที่การไฟฟ้า การไฟฟ้าบอกว่าต้องด าเนินการซ่อมเอง แล้วเขาก็แนะน า 

   ว่าให้ท าเป็นเบรกเกอร์จะได้สะดวกและงา่ย ผมขอปรึกษาว่าจะแก้ไขยังไงครับ 

นางสาววงสกุล โคตรนาวัง -กราบเรยีนท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรต ิท่านคณะผูบ้ริหาร  

(ผู้อ านวยการกองช่าง) และหัวหน้าส่วนราชการทุกทา่น อีกครั้งค่ะ ขออนุญาตน าเรียนชีแ้จงในส่วนของหมู่ที่ 13  

  ที่ได้ปรึกษามา เราก็จะให้ช่างไฟฟ้าของเราออกไปตรวจสอบดูว่ามีปัญหาอย่างไร  

  เพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเงนิอุดหนุนจากเราไปด าเนนิ 

  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมูท่ี่ 13 จ านวน 18 จุด ปัญหาที่ ส.อบต.เล่าให้ฟัง 

  คือเรื่องสวิตซ์ว่าไม่สามารถใช้งานได้หลังจากส่งมอบงานไป ซึ่งตรงนีจ้ะขอเปลี่ยน  
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  เป็นเบรกเกอร์แบบที่การ ไฟฟ้าแนะน า โดยจะต้องมผีู้รับผดิชอบเปิด-ปิด

สวิตซ์ ค่ะ 

นางสุมาลี ชัยณเสนสุข  -ท่านสมาชิกสภาคงจะเข้าใจนะคะ,  เชิญท่านรองนายก ทา่นชัชวาล คลังช านาญคะ่  

(รองประธานสภา) 

นายชัชวาล คลังช านาญ -กราบท่านประธานสภา ท่านนายก คณะผูบ้ริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ 

(รองนายก อบต.นาฝาย) ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหมูท่ี่ 13 การใช้ 

  เบรกเกอร์ยกขึน้ลงนี้ ไฟฟ้าสาธารณะของ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 16 ก็ใช้เบรกเกอร์ 

  ยกขึ้น/ยกลงเหมอืนกันครับ ไม่มีปัญหา ไม่มีแสงไฟฟ้าขาด สอบถามหมู่บ้านนั้นได้ครับ 

นางสุมาลี ชัยณเสนสุข  -สมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมคะ, เชิญท่านสมาน อาจกมล คะ่  

(รองประธานสภา) 

 
 

นายสมาน อาจกมล -กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธาน ท่านนายก ท่านรองนายก 

(ส.อบต.หมู่ที่ 6)  สมาชิกสภาผู้ทรงเกยีรต ิหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหนา้ที่ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

กระผม นายสมาน อาจกมล ผมขอสอบถาม หมู่ที่ 6 งบประมาณโครงการในข้อบญัญัติ 

งบประมาณ ปี 2561 ตามโครงการนั้นมีท่อระบายน้ า แต่ที่ช่างไปท าไม่มีท่อเลยครับ 

ผมขอใหไ้ปตรวจสอบด้วยครับ 

นางสาววงสกุล โคตรนาวัง -กราบเรยีนท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผูท้รงเกยีรต ิท่านคณะผูบ้ริหาร  

(ผู้อ านวยการกองช่าง) และหัวหน้าส่วนราชการทุกทา่น ส าหรับเรื่องนีด้ิฉันจะตรวจสอบรายละเอียดความ 

  ถูกต้องอีกครั้งว่ามีการเปลีย่นแปลงอะไรไหม และจะแจง้ใหท้ราบอีกครั้งค่ะ  

นางสุมาลี ชัยณเสนสุข -ท่านสมาชิกสภามีเรื่องใดที่จะเสนออีกหรือไม่คะ 

(รองประธานสภา)       -ถ้าไม่มีอะไรแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิด

การประชุมค่ะ 

ปิดประชุมเวลำ   :    เวลา 12.20 น. 

        (ลงช่ือ)        ชูวิทย์  ธงภักดิ์       ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

                     (นายชูวิทย์ ธงภักดิ์) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย 


